

ถกเอกชนแก้เศรษฐกิจชาติ ● ‘สมคิด’ ยันทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

‘สมคิด’ ยันทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ภายหลังจากประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) นัดพิเศษ ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่าที่ประชุมได้ระดมความเห็น ถึงแนวทางการพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับอนาคต โดยจากนี้จะมีการจัดตั้งคณะทำงานชุดเล็ก ขึ้นมาร่วมกันทำงานต่อไป ขณะเดียวกัน ในประเด็นของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะยาว 20 ปี ที่ภาคเอกชนเสนอให้ขับเคลื่อนต่อนั้น รัฐบาลได้ยืนยันกับทางภาคเอกชนแล้วว่า ไม่ต้องกังวลกับเรื่องดังกล่าว เพราะไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามาก็ต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต่อ รวมไปถึงความร่วมมือกับภาคเอกชนนั้น ทุกรัฐบาลก็ต้องการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกันทำงานด้วยอยู่แล้ว

นายกlinik สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้เสนอรัฐบาลสนับสนุนด้านการพัฒนาคนรองรับอนาคต โดยปลดล็อกด้านการศึกษา โดยการดึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลกเข้ามาพัฒนาการศึกษาในประเทศได้มากขึ้น เช่น การเปิดเสรีให้กับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเข้ามาพัฒนาการเรียนการสอน รวมไปถึงการพัฒนาด้านดิจิทัล การพัฒนาชุมชน พัฒนาลังข้อมูล การท่องเที่ยว สินค้าโอท็อป ระบบโลจิสติกส์ และปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกกับภาคเอกชนมากขึ้น.

ที่มา : เดลินิวส์

● หอการค้าที่เอ็มบีเปิดรายการทีวี



นายภูมิทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยร่วมมือกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือทีเอ็มบี จัดทำรายการโทรทัศน์ "คิดลึก คิดไกล THE VISIONARY" จำนวน 20 ตอน ความยาวตอนละ 3 นาที เผยแพร่ผ่านช่อง 30 MCOT HD เวลา 19.00-20.20 น. ออกอากาศวันเสาร์วันเสาร์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 รวมทั้งจัดทำเป็นตอนสั้นๆ เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของหอการค้าไทยและทีเอ็มบี เพื่อให้ความรู้เป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอีนำไปพัฒนารูปร่างและต่อยอดให้ธุรกิจเติบโต ได้มากกว่า

นายรุจิกร ภาวสุทธิไพจิตร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ทางการตลาดลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือทีเอ็มบี กล่าวว่า ทีเอ็มบี ได้ริเริ่มโครงการ LEAN Supply Chain by TMB ขึ้นมา เพื่อพัฒนาหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจทั้ง ซัพพลายเชน ผ่านเทคนิค Lean Six Sigma เน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพครบวงจรด้านการบริหารจัดการ การผลิต ลดสินค้าคงคลัง เพิ่มผลผลิตในองค์กร และลดระยะเวลาในการทำงาน

ที่มา : มติชน /กรุงเทพธุรกิจ